

Phụ lục
BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Kế hoạch triển khai Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm,
nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn huyện Tây Sơn
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2022 của UBND huyện)

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	- Các ban, ngành liên quan của huyện; - UBND các xã, thị trấn.	Theo quy định
2	Tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, kế hoạch, chương trình về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh trên địa bàn huyện.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn.	Hàng năm
3	Tổ chức thực hiện chương trình truyền thông, phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cá nhân liên quan.	Hàng năm
4	Triển khai hiệu quả chương trình giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cá nhân liên quan.	Hàng năm
5	Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng cường liên kết giữa các địa phương tạo các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP hoặc tương đương) theo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 11-Ctr/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 gắn với thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;	Phòng Nông nghiệp và PTNT	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Giai đoạn 2022-2025
6	Tham gia cấp trên và tổ chức hiệu quả các chương trình, hội chợ, hội nghị về xúc tiến thương mại; kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia tích cực các hoạt động về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông lâm thủy sản, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Hàng năm
7	Phối hợp mời gọi, thu hút đầu tư các dự án đầu tư mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng (chợ dân sinh, chợ đầu mối; nhà máy sơ chế, chế biến; siêu thị; dịch vụ logistics phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản;...) đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn, gia tăng giá trị.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Hàng năm

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
8	Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, các cơ sở và người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm; hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Hàng năm
9	Tổ chức xúc tiến, vận động, kêu gọi thu hút các nguồn lực, nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn, chất lượng trên địa bàn tỉnh.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Giai đoạn 2022 - 2025; Giai đoạn 2026 - 2030
10	Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý.	Phòng Y tế	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Hàng năm
11	Chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và phát triển thương mại điện tử.	Phòng Văn hóa và Thông tin	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Hàng năm
12	Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	- Các ngành liên quan của huyện; - UBND các xã, thị trấn.	Hàng năm
13	Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch của đơn vị mình; hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch và thanh toán quyết toán theo đúng quy định.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	- Các ngành liên quan của huyện; - UBND các xã, thị trấn.	Hàng năm
14	Tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các sản phẩm nông lâm thủy sản; kịp thời ngăn chặn xử lý sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, phòng chống gian lận, hàng giả theo quy định; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.	Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số IV Bình Định.	- Các ngành liên quan của tỉnh và huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Hàng năm
15	Đảm bảo nguồn lực thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý theo phân công, phân cấp.	Phòng Nội vụ	- Các ngành liên quan của huyện; - UBND các xã, thị trấn.	Hàng năm
16	Căn cứ tình hình thực tế và phân cấp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (theo Quyết định số Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện), chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí ngân sách phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch này hiệu quả ở huyện và các xã, thị trấn.	Phòng Nông nghiệp và PTNT ; UBND các xã, thị trấn	Các ngành liên quan của huyện.	Hàng năm

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
17	Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hành nông nghiệp tốt.	UBND các xã, thị trấn; Phòng Văn hóa và Thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Các ngành liên quan của huyện; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cá nhân liên quan. 	Hàng năm
18	Vận động, tuyên truyền hội viên và Nhân dân tham gia tích cực công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Các ngành liên quan của huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp liên quan - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cá nhân liên quan. 	Hàng năm